

## THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VACPA MANG ĐẾN CƠ HỘI VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CHO SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG



Vừa qua, tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác về phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên UEB với Hội Kiểm toán viên hành nghề VACPA. Với mục tiêu quốc tế hóa giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt cho sinh viên chuyên ngành Kiểm toán, UEB và VACPA ghi nhớ hợp tác, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ giữa hai đơn vị, khẳng định giá trị và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong ngành Kiểm toán hiện nay. Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất những chiến lược hợp tác phát triển, nhằm mục đích nâng cao trình độ kỹ năng bổ trợ toàn diện cho sinh viên học chuyên ngành Kiểm toán.

Ông Trần Khánh Lâm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA bày tỏ vui mừng khi UEB chủ động đào tạo và nâng cao kỹ năng bổ trợ toàn diện cho sinh viên, cải thiện chất lượng giáo dục cho sinh viên và giảng viên trong trường qua các



buổi đào tạo về kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm.

Hai bên thống nhất đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác với mục tiêu tăng kết nối việc làm cho sinh viên; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên cùng các hoạt động hợp tác khác. Cụ thể, từ những thế mạnh riêng có của mỗi bên, những nội dung thiết thực sau đã được thống nhất trong biên bản thỏa thuận hợp tác:

- Kết nối việc làm cho sinh viên chuyên ngành Kiểm toán
- VACPA phối hợp xây dựng học liệu cho sinh viên UEB gắn liền với các kỹ năng thực tế của công việc kiểm toán
- Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
- Hai bên thường xuyên phối hợp tổ

chức tọa đàm, cuộc thi cho sinh viên; VACPA hỗ trợ các buổi đào tạo chuyên đề về các kỹ năng cần thiết cho sinh viên của UEB, tham gia chia sẻ về thực tiễn nghề nghiệp, về chương trình kiểm toán mẫu đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam

• Kết nối truyền thông, hướng tới những thông điệp tích cực cho sinh viên thêm yêu ngành mình theo học

Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng, ấm áp. Tin tưởng trong tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa UEB và Hiệp hội hành nghề Kiểm toán VACPA sẽ ngày càng phát triển và gắn hái được nhiều thành công, đem lại lợi ích thiết thực cho các sinh viên của UEB.

[Xem thêm](#)